

**ตารางสรุปและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามมติที่ประชุมและข้อสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล**

ที่	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดระยอง	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
โครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐			
๑.	แผนเกี่ยวกับการผลิตน้ำจืดจากทะเล และการนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ EEC ควรมีการจัดทำมาตรฐานกลางเรื่องเทคโนโลยีไว้ด้วย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ EEC และเป็นต้นแบบในการขยายไปพื้นที่อื่น		คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เห็นชอบในหลักการด้านการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลให้สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สทนช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดำเนินการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม และหน่วยงานเจ้าภาพ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการ และเตรียมนำแผนไปหารือกับภาคเอกชนเพื่อลงทุนร่วมกับภาครัฐ (PPP) โดยจะต้องพิจารณาทั้งเรื่องความร่วมมือและแผนการลงทุนต่อไป
๒.	การใช้ระบบท่อแยก (Separate) ที่แยกท่อระบายน้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำฝน จะทำเฉพาะในพื้นที่ส่วนที่เป็นเมืองใหม่ของ EEC ยังไม่ควรใช้บังคับกับส่วนที่เป็นเมืองเก่า เช่น พัทยา โดยจะต้องหาวิธีที่เหมาะสมในการบรรเทาปัญหาต่อไป		ตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ ได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นหน่วยดำเนินการ
๓.	ส่วนใหญ่แผนงานเป็นด้านการจัดหา (Supply Side) ด้านความต้องการใช้น้ำ (Demand Side) มีค่อนข้างน้อย ควรให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับกฎหมายขึ้นน้ำให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	๓.๑ สํารวจความต้องการการใช้น้ำ (Demand Side) ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำในภาคอุตสาหกรรม น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ ส่งให้โครงการชลประทานระยอง	มอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการชลประทานระยอง - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ - การประสานส่วนภูมิภาคทุกสาขา - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ที่	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดระยอง	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
		๓.๒ รวบรวมความต้องการการใช้น้ำของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ การวางแผนการใช้น้ำ การบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ หรือสถานการณ์อื่นๆ และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการชลประทานระยอง
๔.	ให้หน่วยงานที่จะเสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ (ทน. อปท.) และแผนความต้องการใช้น้ำ (อก.) ส่งให้ สทนช. รวบรวมเป็นแผน EEC และเพื่อให้ สกพอ. พิจารณาเข้าแผนงานบูรณาการ EEC ต่อไป	แจ้งหน่วยงานที่ต้องการเสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานจัดทำแผนงานเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อรวบรวมเป็นแผน EEC และเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พิจารณาเข้าแผนงานบูรณาการ EEC ต่อไป	จังหวัดระยองได้จัดส่งแผนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงาน โดยส่งให้หน่วยเหนือของหน่วยงานที่ได้จัดส่งแผน และสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพิจารณานำเข้าแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
๕.	การสร้างสมดุลน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้น้ำจากนอกพื้นที่ เช่น แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำนครนายก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การบริหารจัดการต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำแล้ง ซึ่งจะแล้งทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่		คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบส่งจ่ายน้ำที่ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ต้องมีการพิจารณาทกลงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของแหล่งน้ำ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกัน
๖.	ให้หน่วยงานนำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และ กนช. ไปดำเนินการ		คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เห็นชอบให้สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สทนช.) บูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง